

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อค่ำวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

มีแต่ของจอมปลอมทำลาย

พอมาปฏิบัติแล้ว จิตใจมันหมุนเข้าภายในๆ ความรู้ความเห็นก็เกิดขึ้นภายใน เรื่องอรรถเรื่องธรรมเกิดขึ้นๆ ภายใน เป็นขึ้นภายใน เรื่องภายนอกมันก็ค่อยจางไปๆ มันมาหนักแน่นอยู่ภายในใจ ทีนี้เวลาถึงการเทศน์ว่าการมันก็ออกจากร่างนี้ไปเลย ออกจากนี้ๆ ไปเลย จนกระทั่งมาสอนหมู่สอนเพื่อนเรียกว่าปริยัติแทบไม่มี นอกจากยกเป็นภาชิตหรือเอามาเป็นข้อหนักแน่นหรือเพิ่มเติมกับธรรมที่มาส่งเสริมกันเท่านั้น จะให้เอาปริยัติมาเทศน์จริงๆ อย่างทุกวันนี้มันไม่ระลึกถึงเลยนะ เราไม่ได้ประมาท เราพูดตามความจริง

หากว่าเทศน์ตามปริยัติทุกวันนี้เรียกว่าเทศน์ไม่ได้ เพราะความจำไม่มีหลงลืมหมดเลย จะเทศน์ภาคปฏิบัติมันขึ้นปัจจุบัน จะเทศน์เท่าไรมันก็เทศน์อย่างที่เคยได้ยินนั่นแหละว่าไปเรื่อยๆ พอจบแล้วก็หายไปเสีย เวลาจะเริ่มเทศน์ก็ขึ้นเลย ทีนี้เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอัดอั้นตันใจ จะเทศน์ให้เขาฟังได้หรือไม่ได้ มันเลยไม่มี ไม่มีเลย เพราะธรรมชาติอันนี้เหนือกว่าในสิ่งที่เคยมีมาแต่ก่อนแล้ว ความอัดอั้นตันใจอะไรแต่ก่อนมันลบไปหมดเลย เพราะอันนี้ท่วมไปหมด จะเทศน์ว่าการในธรรมะชั้นใดภูมิใดมันก็อยู่ในจิตนี้หมด ออกจากนี้ ออกจากนี้ไปเรื่อยๆ เลย ไม่ว่าจะธรรมะชั้นใด ออกจากใจล้วนๆ

ออกจากร่างก็คือออกจากภาคปฏิบัติของตนเอง ใจจึงเป็นอรรถเป็นธรรม จนกระทั่งกลายเป็นธรรมล้วนๆ ไปเลย จะเทศน์หนักเบาเล็กน้อยเพียงไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของธรรมที่จะแสดงออกๆ ออกจากนั้นๆ ไม่ไปเที่ยวหาคว้าวางไหนๆ เลยละ เทศน์อยู่ตรงนั้นเลย พอจบแล้วก็หายเงียบ ไม่มีอารมณ์ว่าเทศน์หนักไปเบาไปอย่างนี้ไม่มี เพราะเป็นความถูกต้องด้วยกัน จะหนักก็ถูกต้อง เบาก็ถูกต้อง เหมือนเขาตากไม้ ตากเบาก็ถูกต้อง ตากหนักก็ถูกต้อง การเทศน์ว่าการจะลงแง่หนักเบาก็ถูกต้องไปตามๆ กัน มันจึงไม่ได้เป็นอารมณ์กับอะไร

เวลามันเป็นอยู่ในหัวใจอย่างนี้แล้ว กับคำที่มาโจษจันต่างๆ ว่าอวดอุตริมนุสธรรม เป็นอาบัติปาราชิก มันฟังกันไม่ได้เลย โอัยฟังไม่ได้สลดสังเวชนะเรา มันจำครอบโลกธาตุ ปาราชิกตัวไหนที่จะเข้ามาแหยมได้ มันครอบไปหมดแล้ว มันจะมีอะไรเป็นอารมณ์กับเรื่องเหล่านั้น ตัวอวดอุตริมนุสธรรม ไม่รู้ว่าตัวรู้ มาอวดว่าตัวรู้ ตัวเป็นอรหัตตอรหันต์อะไรนี้

เขาฟ้องร้องอย่างไอ้อุดมมันฟ้อง เข้าใจไหมล่ะ ได้ยื่นทั่วประเทศไทยไม่ใช่เหรอ ฟ้องเราว่าเป็นปาราชิก ไอ้หน้าด้าน พุดจริง ๆ อย่างนี้ละ เห็นหรือยังเรากลัวใครล่ะ ฟังซินะ

มันพูดมันยังไม่กลัวเรา เวลาเราจะพูดกับมันเราจะกลัวมันหาอะไร มันก็เข้ากันได้ ตรงนี้ใช่ไหมล่ะ มันหน้าด้าน พระพุทธเจ้าตรัสธรรมสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุคือเป็น พระอรหันต์ สาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าในธรรมสายเดียวกัน รู้อย่างเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน สอนโลกแบบเดียวกัน เต็มภูมิของแต่ละองค์ ๆ ที่เป็นนิสัยของสาวก พระพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธวิสัย เป็นผู้กว้างขวางลึกซึ้งมากที่สุด ลำดับรองลงมาก็พระสาวก ก็เป็นสาวกวิสัย พุดเต็มเม็ดเต็มหน่วยของอรรถของธรรมที่รับรู้ได้เห็นมาสอนโลก สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยของตนที่รับรู้เห็นมาเหมือนกันเป็นลำดับลำดับ

ธรรมสายเดียวกัน ปฏิบัติแบบเดียวกัน รู้อย่างเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน พุดก็ พุดได้อย่างเดียวกัน นั่น เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเราจึงไม่เคยมาสนใจเรื่องอย่างนี้ ที่ อยู่ ๆ ก็ฟ้องขึ้นมาว่าเราอดอูตรีมนุสธรรม ปรับอาบัติปาราชิก ขาดจากพระนูนนะ ฟังซินะ ของเล่นเมื่อไร แหม มันโหดร้ายมาก เห็นความโหดร้ายมากที่สุด เทวทัตเกิดใน ท่ามกลางศาสนาแล้วเวลานี้ อยู่ในสำนักพุทธศาสนา นี่มันกำลังเข้ามาเอาไฟเผาศาสนาอยู่ เวลานี้ แหกเหลวไปหมด

มันไม่ได้เข้ามาปฏิบัติบำรุงรักษาศาสนาอะไรเลย มันตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาทำลาย พุทธศาสนา ตั้งแต่มันเข้ามาในสำนักพุทธศาสนาแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ นูนนะ มหาคณิสสรคณิสแสนลงมา มีแต่เรื่องจอมปลอม ๆ พันขึ้นมา ๆ ที่จะโจมตี พระพุทธศาสนา เผาพระพุทธศาสนาให้แตกเหลวลงไป ทางท่านผู้ปฏิบัติอรรถธรรมด้วยความถูกต้องดีงามตามธรรมตามวินัยมีอยู่ไม่น้อย ท่านจึงได้ออกมาประชุมกัน ชำระสะสาง สิ่งจอมปลอมและเลวร้ายทั้งหลายนี้ออกไปเป็นระยะ ๆ เพราะมันจอมปลอมทั้งหมด ถ้า ว่ามูตร มันไม่ใช่มูตร มันคุณเต็มตัว ๆ เลย ท่านชำระล้างออกเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึงเรื่อง ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นี่มันปลอมมาเรื่อย ๆ ใหญ่โตขึ้นเรื่อย แผลงฤทธิ์ขึ้นเรื่อย

ทางนูนก็ได้มาประชุมกันอีก ชำระปิดออกไปของสกปรก ของเป็นภัย เป็นมหาภัย ต่อศาสนา ต่อจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั่วโลกดินแดน เอาไว้ไม่ได้ ท่านจึงมาประชุม ปิดออกให้หมด ให้เหลือแต่หลักธรรมหลักวินัยล้วน ๆ ที่ถูกต้องดีงามเป็นข้อยืนยันว่าไม่มี ทางสงสัยแล้ว ออกประกาศจากการประชุมนั้น นำเข้าไปสู่ส่วนกลางเก็บเอาไว้ที่นั่น แต่ ยังไงหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ในนั้น นี่ละเรื่องมัน มันจอมปลอมของมัน เตะทางนั้น ถีบทางนี้ ยัน ทางนี้ มันสมบัติอะไร สิ่งเหล่านี้มันมีในธรรมในวินัยที่ไหน

พระท่านปฏิบัติอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเทิดทูน อันนี้มันไม่ได้ปฏิบัติ มันหาแต่เรื่องเอาฟืนเอาไฟมาเผาด้วยความจอมปลอม ตั้งนั้นขึ้นมา ตั้งนี้ขึ้นมาให้ลำบาก รำคาญแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จำต้องออกมาชำระสะสางเป็นครั้งเป็นคราวอยู่เรื่อยๆ เห็นไหมล่ะ พระสงฆ์ออกมาประชุมกันอยู่เรื่อยๆ ที่ไหนบ้าง ทางวัดเมืองกาญจน์ก็มี ที่ไหนเราก็ก๊มไปแล้ว มีแต่เรื่องมาชำระของสกปรกโสมนอนจอมปลอมที่พวกเปรตพวกผีมันสร้างขึ้นมานั้นแหละ ตั้งแต่ไอ้มันเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนี้แล้ว มันตั้งหน้าตั้งตาเอาไฟเผาศาสนา ทางนี้ก็ต้องเป็นน้ำดับไฟมาชำระๆ กันตลอดเวลา

นี่ละความจริง จนกระทั่งเราทนไม่ได้ เอาไว้ทำไมคนประเภทนี้มาทำลายศาสนา คนดีกว่านี้ไม่มีเหลือ เราถึงย้ายขนาดนั้นนะ ผู้ปกครองบ้านเมืองมีอยู่ ผู้ใหญ่ผู้น้อยมีอยู่ บ้านเมืองมีชื่อมีแป ศาสนามีหลักมีเกณฑ์ เอาสิ่งจอมปลอมนี้มาเผาบ้านเผาเมืองมันเกิดประโยชน์อะไร ถึงขนาดนั้นเรา มันจอมปลอมๆ สุดขีดๆ แล้วมันมาอวดว่าเป็นของดีของดี ยังมาโฆษณาโจมตีทั่วบ้านทั่วเมือง มีแต่ของปลอมทั้งนั้น มันไม่ได้มีของจริงอะไรพอจะยึดมาพิจารณา แล้วควรจะนำมาส่งเสริมศาสนาได้ มันมีแต่ไฟเผาศาสนาทั้งนั้น จึงต้องตัดออกให้หมดเลย ไม่ให้มาติด

นี่จะเป็นอย่างไร พี่น้องทั้งหลายฟังเอาซิ ก็มีแต่หลงตาบวเท่านั้นละพูดตามความสัตย์ความจริง ไม่เคยสะทกสะท้านกับผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุ ไม่เคยกลัว ไม่เคยกลัว พูดตามหลักความจริงให้พี่น้องทั้งหลายผู้รักสงวนอรรถธรรมอยู่ในหัวใจให้ได้ไปพิจารณา เวลานี้โฆษณาว่าการยิ่งหนักแน่นมากขึ้นนะ มีแต่ของจอมปลอมทั้งนั้นที่จะทำลายจิตใจของประชาชน แล้วคว่ำเข้ามาเป็นอาหารว่างของตัวเอง เป็นเครื่องมือๆ เป็นอาหารว่าง กลืนไปหมดๆ

อย่าว่าแต่กลืนประชาชน พระนั่นแหละตัวสำคัญ เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อะไรไม่เห็นมีความหมายอะไร ให้เขาเอาเบ็ดเกาะปากๆ เขาจูงไปเลือดสาดๆ แล้วพวกนี้ก็ไปเป็นอาหารว่างของเขา แล้วก็ไปเป็นเครื่องมือของเขา แล้วไปบังคับบัญชาพระทั้งหลายทั่วประเทศไทยให้ปฏิบัติตามสิ่งจอมปลอมอันนี้แหละ ที่นี้พระก็ไปในนามของพระไปสั่งสอนประชาชน ประชาชนเขานับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ที่นี้เห็นพระไปเขาก็มีความเคารพนับถือ เขากลับบุญกลับบาป ไอ้ตัวเทวทัตมันเอาผ้าเหลืองคลุมหัวมันไป แล้วเหมือนหนึ่งว่ามันเป็นศาสนาใหม่ ศาสนาเอี่ยม ศาสนาที่ทันสมัย ล้ำยุคล้ำสมัยคือศาสนาของอาดมานี่แล มันจะเป็นอย่างงั้น

อันนี้เราไม่ได้ยิน แต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นตามเหตุผลไก่นี้ แล้วก็เอาอุบายวิธีการที่จอมปลอมที่ทำร้ายหรือทำลาย เต็มไปในตัวของมัน โดยอาศัยผ้าเหลืองคลุมศีรษะให้โลกเขาได้เคารพนับถือว่าเป็นผ้าเหลือง ส่วนภายในมันก็มีแต่มหากัณฑ์ มันก็ไปบีบบังคับพระเถรทั้งหลาย พระเถรก็ส่งเสียลงไปหาประชาชนญาติโยมให้เป็นเครื่องมือให้เป็นอาหารว่างของมันทั่วประเทศไทยเวลานี้ ท่านทั้งหลายทราบแล้วยัง นี่เราประกาศบ้าง ๆ ให้ทราบ ไม่มีใครประกาศ มีแต่หลวงตาบัวคนเดียวเป็นผู้ประกาศ

เวลานี้เต็มบ้านเต็มเมือง พวกหน้าด้าน พวกเปรต ไม่รู้จักยางอาย ไม่มีเหตุมีผล มีตั้งแต่จอมปลอม ๆ พลิกขึ้นมา ปลิ้นขึ้นมา ปลอมขึ้นมา กูขึ้นมา เรื่องราวไม่มี หาเรื่องขึ้นมาหลอกประชาชน สดางค์หนึ่งมันก็ไม่เคยเอามาส่งเสริมชาติบ้านเมือง ดอลลาร์ทองคำ ทั้งที่เราอุตสาหะพยายามหากันช่วยกันทั่วประเทศไทย ได้มาถึงขนาดนี้ ดังที่เห็นนี้ มันเป็นผู้คัดค้านต้านทาน เป็นผู้เอาไฟตามเผาสมบัติเหล่านี้ แล้วตามเผาหัวใจประชาชนทั่วประเทศที่อุตสาหะพยายามพยุงชาติไทยของเราขึ้น มันเป็นผู้หาทำลายทั้งหมด โฆษณาด้วยการทำลายทั้งนั้น

ฟังให้ตื่นะพี่น้องทั้งหลาย มันเป็นของดีที่ไหน ยังเชื่อมันได้อยู่หรือ ถ้าจะเชื่อมันก็เอา เป็นเต่าเป็นปลาให้มันกลืนให้หมดเสียซิ ถ้าเป็นคนให้ดู ไม่ควรเชื่อไม่เชื่อ ไม่ควรทำตามไม่ทำตาม นั่นถึงถูกต้อง เราเป็นเจ้าของสมบัติพวกนี้เป็นพวกโจรพวกมาร พวกมหากัณฑ์ พวกมหาโจรที่เข้าปล้นชาติปล้นศาสนาอยู่เวลานี้ ไม่ใช่เป็นเจ้าของของชาติ ของศาสนา พี่น้องชาวไทยทั้งหมดนี้ต่างหากเป็นเจ้าของของชาติของศาสนา เรายังจะนอนใจอยู่หรือ หมอบให้มันเหยียบหัวไปอยู่หรือ เราเป็นเจ้าของสมบัตินะ ให้พิจารณาให้ดี

เวลานี้มันออก ของเล่นเมื่อไร มันจะเผาสด ๆ ร้อน ๆ ทั้งเป็น ๆ ไปหมด ใบบลิบใบแปวออกไปไหนมีแต่ไปเผาชาติบ้านเมือง ความดิบความตืดหนึ่งทีพอจะเชื่อถือได้มันมีที่ไหนออกมา ไม่เคยมี ยกตัวอย่างเช่น เราช่วยชาติกันทั่วประเทศ ทองคำ ๑ บาทก็ไม่เคยเห็นมันเอามายื่นให้ แล้วดอลลาร์ ๑ ดอลลาร์ก็ไม่เห็นมายื่นให้ เงิน ๑ บาทก็ไม่เคยเห็นพวกนี้เอามายื่นให้เลย มีแต่พี่น้องชาวไทยชวนชวยเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วมันเที่ยวกีดเที่ยวกัน คัดค้านต้านทานไปทุกแห่งทุกหน

ผลที่สุดการไปเทศนาว่าการที่ไหนมันไปคัดค้านต้านทานไว้หมด มันไม่ให้เทศน์ ฟังซิมันเป็นประเภทไหน ท่านทั้งหลายเชื่อถือมันได้หรือคนประเภทนี้นะ พิจารณาให้ดีนะ นี่ละมันทำลายตลอดมาอย่างนี้ ไม่มีขึ้นดีเลย แล้วคนไทยเราถ้ายอมให้แล้วจมไปหมดนะ นี่เอาภาษาธรรมมาพูด ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมจมนั่นนอนไม่สงสยชาติไทยเรา ศาสนาก็จะ

ไปพร้อมกัน เราเอาธรรมมาพูด ถ้าใครเชื่อธรรมให้ต่างคนต่างดีต่างดี ต่างคนต่าง
ต้านทานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาทำลายสมบัติและชาติของตน ศาสนาของตน เอาให้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เป็นเจ้าของของชาติทั้งนั้นแหละ มันผิดตรงไหนๆ ผิด
กันเลย ต้านทานกันเลยชิมันถึงถูก จะมาหมอบเหมือนเต่าหมอบหดหัวอยู่ในกระดองได้
หรือ เมืองไทยจมนะ ศาสนาจม

นี่เป็นภาษาพระ พูดนี้จะมีสอง ถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวนี้แล้วจมนแน่ ๆ
เรานี้ได้พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลา ๖ ปี สุดเหวี่ยงแล้ว ไม่มีเสียดายชีวิต ทุก
อย่างท่านทั้งหลายเคยเห็นหลวงตาออกสนามใหม่ มีสะทกสะท้านกับใครบ้างในโลกนี้ ก็
เพื่อชาติเพื่อศาสนาของเราโดยตัดคอของเราเองไปเลย ความกล้าความกลัวไม่มี ขอให้
ชาติศาสนาเราอยู่คงเส้นคงวาหนาแน่นเราเป็นที่พอใจ เราดำเนินด้วยอรรถด้วยธรรม
ไม่ได้มีการกระทบกระเทือนให้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดความเสียหาย เพราะการดำเนินด้วยการ
ช่วยชาตินี้เลย

การให้สมบัติมาพี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้าที่จะให้มาทั้งนั้น เราก็คงเป็นแต่เพียงว่าพูด
ให้รู้เรื่องเท่านั้น เราไม่ได้ไปหาเรียไรคนนั้นคนนี่เราไม่มี ถึงจะเรียไรก็ไม่ผิดพระธรรมวินัย
แต่ที่เราไม่ได้ไปเรียไร เราประกาศให้ทราบที่บ้านเมืองเป็นของทุกคน ชาติไทยเราเป็น
ชาติของทุกคน เวลานี้กำลังจะล่มจม ใครจะพินิจพิจารณาอย่างไร จะแก้ไขตัดแปลงอย่างไรชาติ
ไทยของเราจึงจะฟื้นขึ้นมาต้องช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือกันต่างคนก็ต่างมีมากมีน้อยก็ต้อง
ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่บัดนั้น เราไปเรียไรที่ไหน ฟังซินะ ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ
ทั่วหน้ากันในนามว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน รับผิดชอบด้วยกัน ผิดที่ตรงไหน

ถึงจะไปบอกเราก็คงไม่ผิด พระวินัยมี เราเรียนมาแล้ว มันจะมาอวดรู้อวดฉลาดมา
จากไหน มันเป็นเปรตเป็นผีมาจากโลกไหนก็ไม่ทราบ มันไม่เคยมาบวช แล้วมันยังมาหา
เรื่องราวเราเรียไรเรียไร เป็นสังฆาปาราชิกไปได้ มันอวดเก่งกว่าศาสดา คือมันเหยียบหัว
ศาสดาแล้วรู้ไหม นี่ละมันเป็นอย่างนี้พวกนี้ ที่ได้มาเหล่านี้ได้มาด้วยการประกาศให้พี่น้อง
ทั้งหลายทราบ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของของชาติด้วยกัน แล้วต่างคนต่างสนับสนุนอุ้มชู
ขึ้นไป จนกระทั่งได้ผลเป็นมาถึงขนาดนี้แล้ว เป็นผลชั่วเหรอที่ได้มานี้ เป็นผลดีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเราทั้งนั้น แล้วมาก็ดมาขวาง มันได้ตีอะไร มันผิดทั้งเพพวกเปรต
พวกผีนี้ มันทำผิดทั้งนั้น

ไปที่ไหนมีแต่เรื่องทำลายๆ หาความดีไม่มีกับพวกนี้แหละ หน้าด้านที่สุดคือพวกนี้
ขอให้ได้อย่างใจก็พอ เรื่องเหตุเรื่องผลไม่คำนึง ให้ได้อย่างใจ พอหลวมนิ้ว นิ้วสอ

ทะเล ให้พากันพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง อุ่มชูขึ้นมาด้วยการวิ่งเต้นชวนขายตามกำลัง
ของคนที่จะได้มามากน้อย เพื่อหนุชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไป

นี่เป็นการเรียไรแล้วหรือ ในความรับผิดชอบด้วยกัน ช่วยกันหนุทางนี้ มันเรียไร
ที่ตรงไหน มันเอามาจากคัมภีร์ไหนตัวเก่งๆ นี่นะ มันเคยบวชไหม ทั้งโคตรทั้งแซ่ของมัน
เราสงสัยว่ามันยังไม่เคยบวช มันถึงมาอวดอูตรีขึ้นมาอย่างนี้ได้สบายๆ หว่าหลวงตาบัว
เป็นผู้เรียไรอย่างงั้นอย่างงี้ มันหลับตาเลยหลับตา ไอ้พวกนี้ละ มันเลวไหมพวกนี้ละ แล้ว
ยังจะฟ้องเรอีกนะ จะฟ้องอะไร ว่ามา (ว่าหลวงตาเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการ
หลอกลวงประชาชน ผิดทางกฎหมายอาญา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินคดีก่อนที่
เขาจะเกษียณอายุราชการครับ)

นั่นฟังซิ เขาจะดำเนินคดี เรานี้ผิดกฎหมายอาญาด้วย เขาจะดำเนินคดีก่อนที่เขา
เกษียณอายุ เราเลยบอกให้รอดหมดทั้งโคตรเสียก่อน อย่าด่วนเกษียณ เราตอบไปอย่างงั้น
นะ ให้รอดหมดทั้งโคตรอย่าด่วนเกษียณ ถ้าเกษียณแล้วมันจะไม่ได้ฟ้องหลวงตาบัว เข้าใจ
ไหม ให้พากันเข้าใจนะ นี่มันหยาบขนาดไหน มันหาเรื่องปั่นขึ้นมา จอมปลอมขนาดไหน
มันปั่นพลิกขึ้นมาเป็นของจริง หลอกประชาชน เราก็งงชะมัดแล้วหรือที่จะเชื่อความ
จอมปลอมของมัน คนไทยเรางงขนาดนั้นเชียวหรือ จึงฟังเสียงทางนี้ไม่ออก ไม่เข้าใจ เอ้า
ฝากไปพิจารณาทุกคนนะ

นี่ละเรื่องที่หนักมากที่สุดตรงนี้ละ เราจึงอดพิจารณาไม่ได้ เรื่องอวดอูตรีมนุสธรรม
ของเรานี้ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ลงมาถึงเราธรรมสายเดียวกัน ถ้าอวด
ก็อวดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้ว ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาอวดอูตรีมนุสธรรม
พระสงฆ์ทั้งหลายอวดอูตรีมนุสธรรมทั้งหมด ผู้ปฏิบัติตามทางสายเดียวกัน รุ้อย่างเดียวกัน
เห็นอย่างเดียวกัน พูดอย่างเดียวกัน ก็เป็นการอวดอูตรีมนุสธรรมทั้งหมด แล้วผู้มันไม่อวด
มันเอาอะไรมา มันก็มีแต่ของปลอมมันหลอก มันไม่ใช่อวดหรือนี้

อวดของปลอมเจ้าของให้โลกเขาดูเขาฟัง ให้เขาเป็นเหยื่อตัวเอง มันปลอมขนาด
ไหนนี้ เข้าใจหรือ นี่ตัวปลอมตัวมันอวดอยู่เวลานี้นะ เอาของไม่จริงมาพูดนั่นเรียกว่าอวด
เอาของจริงมาพูดมันอวดที่ตรงไหน พูดตามความจริง นอกจากนั้นก็ยังมีมาฟ้องเราว่าผิด
กฎหมายอาญาอีก นู่นนะฟังซิมันนำฟังไหม แล้วก่อนจะเกษียณอายุจะรีบจัดการให้ใคร
(ให้สำนักงานพระพุทธศาสนา)เออ ให้สำนักงานพุทธศาสนาฟ้องร้องเรา จะติดคุกติด
ตะรางรูปไหนก็แล้วแต่ ก่อนที่เขาจะเกษียณอายุ จึงบอกว่าจะอย่าด่วนเกษียณ รออยู่ทั้งโคตร
นั่น เราบอกงั้น รอมาฟ้องเราติดคุกติดตะรางแล้วจะไปตกรอกทั้งโคตร หรือจะไปไหนก็

ไปเถอะเราไม่สนใจ เราอยู่ในคุกไม่ไปตามดูใครละ เข้าใจไหม ใครเก่งขนาดไหนก็ให้ไปตามเรื่องของตัวเอง เข้าใจแล้วหรือ นี่มันเป็นอย่างนี้นะ แหม หยาบมากที่สุดพวกนี้ หยาบโลนที่สุด เสียหนามมหาภัยเต็มประเทศไทยเราเวลานี้ ขึ้นมาสอดแทรกทุกแง่ทุกมุม ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ

นี่ช่วยชาติช่วยศาสนาเต็มกำลังความสามารถ พี่น้องทั้งหลายทำด้วยความถูกต้อง รับผิดชอบในชาติของตน ขวนขวายสมบัติเงินทองเข้ามาจนเป็นที่พอใจได้ เสียหายตรงไหนพิจารณาซิ อบอุ่นขนาดไหน ทองคำน้ำหนักตั้ง ๑๐ ตันกว่า ดอลลาร์ก็ตั้ง ๑๐ ล้านกว่า เงินไทยนี้เป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ล้าน กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ไม่มีความแน่นอนหนามันคงในจุดนี้จะเอาจุดไหน เอาจุดที่มันกำลังเอาไฟมาเผาอยู่หรือเป็นความแน่นอนหนามันคงหลอกนั่นหลอกนี้ เผานั่นเผานี้หรือเป็น

จำให้ตึนะ เอละพอ เหนื่อย

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th